



โรงเรียนกวดวิชาสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ (บีไวัส)
271/66 ตรอกวัดท่าตะโก ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

16 กันยายน 2568

เรื่อง ยินดีต้อนรับสู่ค่ายเตรียมวิชาการสอบเข้ามหาวิทยาลัย “ค่ายปั้นฝัน 2023”

เรียน นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. กำหนดการค่ายปั้นฝัน
 2. รายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมรับรองผล

ตามที่อยู่ของท่าน **นางสาว สิริภัทร พชรภูตินันท์** DHY164249 ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

บีไวัสขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการที่วางใจเลือกบีไวัสเป็นส่วนหนึ่งในการเพื่อสร้างอนาคตของนักเรียน ทั้งนี้บีไวัสขอต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นทางการสู่ค่ายปั้นฝัน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางสู่ออนาคตของเราในครั้งนี้ จะเต็มไปด้วยความสุข อบอุ่น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความมุ่งมั่น ตั้งใจของน้องๆ นั้น จะต่อเนื่องเช่นนี้สืบไป

ค่ายปั้นฝัน เป็นค่ายวิชาการที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมวิชาการเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ สอนสดโดยติวเตอร์ระดับประเทศจากรัฐวิจิตรวิทยา ยกทีม ปูพื้นฐานเนื้อหาครบทุกวิชา ม.4-6 สรุปลงด้วยเทคนิคการจำ ที่จำเร็ว เข้าใจง่าย ใช้ได้จริงโดยถือเป็นค่ายวิชาการรับรองผลมหาวิทยาลัยรัฐ 15 อันดับแรกของประเทศ หากสอบไม่ติดเราคืนเงินทั้งหมด หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่การันตีผล ด้วยการเซ็นสัญญาคืนเงินตามกฎหมาย (ก่อนสมัครหน้าเว็บนักเรียนได้อ่านสัญญาเงื่อนไขการรับรองผลและกดยืนยันยอมรับเรียบร้อยแล้ว) ทั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาฉบับจริงในวันปฐมนิเทศโครงการ

ทางโรงเรียนมีนโยบายมุ่งเน้นสร้างผลงานวิชาการและต้องการเห็นความสำเร็จของศิษย์ทุกคน จึงกำชับคณาจารย์ทุกท่านเสมอว่า การทำให้นักเรียนได้คะแนนสูงสุดคือหน้าที่หลักของเรา ด้วยเหตุนี้เองตารางการเรียนการสอนของเราจึงค่อนข้างแน่น นักเรียนอาจจะต้องเรียนหนักกว่าปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคณาจารย์จะสร้างบรรยากาศการเรียนให้น่าเรียน สนุก อยู่เสมอ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจและเพลิดเพลินไปกับการเรียน จึงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบและทำความเข้าใจในส่วนตารางเรียน เพื่อช่วยเราในการเตรียมความพร้อมนักเรียนทุกๆ ด้านก่อนเข้าค่ายอย่างดี

ตลอดระยะเวลาการอยู่ค่าย นักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างดีจากพี่สตาฟแยกชายหญิงและตึกที่พักเป็นอพาร์ทเมนท์ เอกชน บริเวณใกล้สถานที่เรียน ซึ่งมีร้านค้าและร้านอาหารราคาย่อมเยารายรอบ

ในส่วนของที่พักรวมค่าเช่าที่พักส่วนนี้ให้นักเรียนชำระเพียง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าทำความสะอาดห้องพักรวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ต่าง ๆ นักเรียนจะพักห้องละ 3 - 4 คน ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องพักรวมแยกชายหญิง โดยน้องสามารถจับกลุ่มสมาชิกห้องพักรวมได้ด้วยตนเองเป็นห้องพักรวมแอร์มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานครบครัน เฟอร์นิเจอร์ โทรทัศน์ ตู้เย็น น้อย ๆ เพียงเตรียมเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวมา ส่วนการซักผ้า นักเรียนสามารถหยอดตู้ซักผ้าอัตโนมัติได้เองทั้งนี้น้องๆ จะได้พักอาคารใดนั้น ทางค่ายจะแจ้งให้ทราบก่อนวันเข้าที่พักจริงโดยประมาณ 7 วันก่อนวันปฐมนิเทศโครงการ

ในกรณีที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดใด ๆ หรือภัยธรรมชาติอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการรวมกลุ่มได้ ทางสถาบันขอแจ้งกำหนดการเรียนการสอนเป็น 3 กรณี ([อ่านเพิ่มเติม คลิก](#)) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และคำสั่งของภาครัฐ

ทางบริษัทปีไวส์ริสัระพีพัฒน์ จำกัด ได้มอบหมายให้คุณณัฐพัฒน์นภพัฒน์นันท ซึ่งเป็นผู้อำนวยการค่ายปันฝัน เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในค่ายปันฝัน

ดังนั้นการ **ชำระเงินงวดต่างๆ**จะชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 137-1-54088-8 ชื่อบัญชี บริษัท ปีไวส์ นันทะพีพัฒน์ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาคริสตัล ดีไซน์ เซนเตอร์ **ตามระยะเวลาในตารางที่ได้แสดงด้านล่าง**

หากน้องๆทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้แจ้งยืนยันการชำระเงินที่พีแชน 084 – 997-3419 (ID line : lookmoo-nan) ทันทีหลังจากชำระเงินทุกครั้ง พร้อมทั้งเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้

ทั้งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านนับถือ ดลบันดาลให้นักเรียนและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สติ สมาธิ ปัญญา จงเกิดแก่ตัวนักเรียนสืบไป



(ณัฐพัฒน์ นภพัฒน์นันท)

ผู้อำนวยการค่ายปันฝัน ปีไวส์ 2023

ทั้งนี้ทางโครงการได้แนบรายละเอียดต่าง ๆ มาด้วย ดังนี้

รายละเอียดค่าธรรมเนียมเรียน DHY164249 มีดังต่อไปนี้

ค่าธรรมเนียมเรียน	25,800	สายวิทย์	
ได้รับส่วนลด	7,000	ตามเงื่อนไขรหัสโปรโมชัน	
ชำระจองที่นั่ง	3,000	ชำระแล้ว	27-02-2021
ชำระค่าธรรมเนียมเรียนแบ่งชำระครั้งที่ 1	2,000	โอนเงินเข้าเลขที่บัญชี 137-1-54088-8	
		ชื่อบัญชี บริษัท บีโอส นันทะพิพัฒน์ จำกัด	
		ธนาคารกสิกรไทย สาขาคริสตัล ดีไซน์ เซนเตอร์	
		กำหนดชำระภายในวันที่	05-03-2021
ชำระค่าธรรมเนียมเรียนแบ่งชำระครั้งที่ 2	10,000	โอนเงินเข้าเลขที่บัญชี 137-1-54088-8	
		ชื่อบัญชี บริษัท บีโอส นันทะพิพัฒน์ จำกัด	
		ธนาคารกสิกรไทย สาขาคริสตัล ดีไซน์ เซนเตอร์	
		กำหนดชำระภายในวันที่	15-03-2021
ชำระค่าธรรมเนียมเรียนแบ่งชำระครั้งที่ 3	3,800	โอนเงินเข้าเลขที่บัญชี 137-1-54088-8	
		ชื่อบัญชี บริษัท บีโอส นันทะพิพัฒน์ จำกัด	
		ธนาคารกสิกรไทย สาขาคริสตัล ดีไซน์ เซนเตอร์	
		กำหนดชำระภายในวันที่	05-04-2021
ค่าที่พัก	4,800	ฟรี	

* หากนักเรียนชำระค่าธรรมเนียมเรียน เกินกำหนดชำระ ถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทันที

ข้อมูลเพิ่มเติม www.bewise-academy.com หรือ โทรศัพท์ 084 - 997-3419 ไลน์ (ID line : lookmoo-nan)